



3 ภูมิภาคในปี 2025 รับกระแส Trump 2.0 สินทรัพย์ที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่ชัดเจนจากนโยบาย Trump 2.0 คือ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเน้นกลุ่มที่มีรายได้ภายในประเทศเป็นหลัก(กรุงเทพมหานคร)

“กรุงศรี” มอง SET สัปดาห์หน้า “ฟื้นตัว” ชู 3 หุ้น GULF-GLOBAL-HMPRO เติ่น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ KSS ระบุในบทวิเคราะห์ ประเมินดัชนีสัปดาห์หน้า “ฟื้นตัว” ภายในซบเซาหลังไตรมาสแรก เริ่มอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซ่อมแซมและป้องกันน้ำท่วมภาคเหนือ คาดการณ์ว่าจากนี้มีความต่อเนื่องในส่วนผลงาน คาดการณ์จะมีการแต่งตั้งประธานบอร์ด BOT หนุนนโยบายการเงินการคลังสอดคล้องประสาน สำหรับหุ้นเด่นสัปดาห์นี้ : แนะนำ GULF, GLOBAL, HMPRO ส่วนสัปดาห์ก่อน BBL, BJC, CRC ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.08% vs. ดัชนีฯ ที่ให้ผลตอบแทน -1.30% (กรุงเทพมหานคร)

THAI จัดทะเบียนเพิ่มทุน 2.3 แสนล้านสำเร็จตามแผนฟื้นฟู บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการจัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทจากการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการโดยระบุว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ล่าสุดบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 20,989,446,278 หุ้น ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามข้อ 5.6.3 ของแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น(ข่าวหุ้น)

“กรกฎภัทร” ประเมิน SET ปี 68 ทะลุ 1,660 จุด แนะนำ 10 หุ้นเด่นวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2567) นายกรกฎภัทร วรเชษฐ ห้วหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานสัมมนา “สองหุ้นไทย ปี 68” ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี 2568 มีแนวโน้มแตะระดับ 1,660 จุด รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ(ข่าวหุ้น)

BCH วางบปี 68 วงเงิน 1.6 พันล้าน ขยายสาขาขยายของ-พัทยา หนุนรายได้โตเยี่ยม ศ.ดร.พ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH เปิดเผยผ่านในงานสัมมนา “ถอดรหัสหุ้น ESG เติ่น.. กำไรแกร่ง ชนะตลาด!” จัดโดย “ข่าวหุ้นธุรกิจ” เมื่อวันที่ 30 พ.ย.67 เปิดเผยถึงเรื่องการเงินของ BCH มีปัญหาหนี้สินน้อยมากตั้งเน้นการลงทุนส่วนการขยายโรงพยาบาลใหม่ในปี 68 ซึ่งลงทุน 1,600 ล้านบาท โดยตามที่วางแผนเอาไว้สาขาขยาย บริษัทที่ติด 30 ไร่ ชื่อมาในราคากว่า 100 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

ช่วงสั้นมอง SET ยังไร้ปัจจัยใหม่กระตุ้นบรรยากาศการลงทุน InnovestX มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาส 3/67 เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนภาคธุรกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่พุ่งสูงถึง 39% สะท้อนความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากอัตราดอกเบี้ยสูงและความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่วนตัวเลขเงินเฟ้อ Core PCE เดือน ต.ค. รวมถึงตัว เลขการใช้จ่ายเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้น โดย Core PCE เพิ่มขึ้น 2.8% ต่อปี และ 0.3% ต่อเดือน เร่งตัวขึ้นจาก 2.7% ในเดือนก่อน(ข่าวหุ้น)

นโยบายการค้าที่ย่อนยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2567 ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศที่จะเสนอ นาย Scott Bessent ให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญ เพราะมองได้ว่า เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและจะเป็นผู้ที่จะร่วมขับเคลื่อนนโยบายหลักด้านเศรษฐกิจที่ได้หาเสียงเอาไว้อย่างจริงจัง(กรุงเทพมหานคร)

หุ้นตลาดล่วงหน้าลดลงเล็กน้อย หลัง Dow และ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดในรอบปี ตลาดหุ้นซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในคืนวันอาทิตย์ (16.ค.) ขณะที่นักลงทุนกำลังจับตามองการเทรดเดือน สิ้นสุดท้ายของปีนี้(กรุงเทพมหานคร)

‘ดาวโจนส์-S&P 500’ ปิดตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนีดาวโจนส์พุ่งเกือบ 200 จุด ดัชนี S&P 500 ทำสถิติเดือน ที่ดีที่สุดของปี 2024 ทั้งสองปิดตลาดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์(กรุงเทพมหานคร)

DELTA ปัญหาฟรีโฟลตซ่อนรูป!? ตั้งแต่หุ้น DELTA ถูกนำเข้าคำนวณดัชนี SET50 ยิ่งทำให้ “ทวีความบิดเบือน” ของดัชนีหุ้นไทยมากขึ้น เพียงแค่ “กดหรือดัน” ก็เสกให้ดัชนีหุ้นไทย บวกหรือลบได้ตามใจปรารถนา ตั้งแต่หุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ถูกนำเข้าคำนวณดัชนี SET50 ยิ่งทำให้ “ทวีความบิดเบือน” ของดัชนีหุ้นไทยมากขึ้น เพียงแค่ “กดหรือดัน” หุ้น DELTA ก็เสกให้ดัชนีหุ้นไทย บวกหรือลบได้ตามใจปรารถนา..ไม่ต้องไปสนใจว่าหุ้นตัวไหนจะเป็นอย่างไร..แค่ใช้บริการหุ้น DELTA ตัวเดียวจบ...!! (ข่าวหุ้น)

EA เพิ่มความหวาน..!? ไม่รู้บังเอิญหรือตั้งใจ!? ที่จู่ ๆ เอสพีบีแอล โฮลดิ้ง (น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นบริษัทของ “สมโภชน์ อาหุนัย”) ขายหุ้น EA ให้กับน้ำตาลราชบุรีไม่รู้บังเอิญหรือตั้งใจ..!? ที่จู่ ๆ บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิ้ง จำกัด (น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นบริษัทของ “สมโภชน์ อาหุนัย”) ขายหุ้นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ให้กับบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด แบบยกเชิงจำนวน 190 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.1166%...(ข่าวหุ้น)